

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3027**/SKH-KTN

Quảng Trị, ngày **31** tháng 12 năm 2021

V/v điều chỉnh phân bổ vốn để thanh toán chi phí lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án.

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 1134/BQLDA-KHKT ngày 29/9/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA) về việc đề nghị điều chỉnh phân bổ vốn để thanh toán chi phí lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án; Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Các dự án: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh; Sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt; Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái; Kè chống xói lở bờ sông Ô Lâu, huyện Hải Lăng đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết (theo thứ tự): số 03/NQ-HĐND, số 04/NQ-HĐND, số 05/NQ-HĐND và số 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2020, theo đó chủ đầu tư các dự án là Ban QLDA; Đồng thời, các dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại các Quyết định (theo thứ tự): số 2215/QĐ-UBND, số 2216/QĐ-UBND, số 2217/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 và số 2370/QĐ-UBND ngày 21/8/2020, theo đó chủ đầu tư các dự án cũng là Ban QLDA.

Căn cứ chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt nêu trên, UBND tỉnh đã bố trí kế hoạch vốn hàng năm cho các dự án và giao cho Ban QLDA quản lý, sử dụng.

Việc Ban QLDA đề nghị điều chỉnh kinh phí đã bố trí cho các dự án nói trên, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư phần kinh phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Ban QLDA làm chủ đầu tư phần kinh phí còn lại đã được bố trí cho dự án là không có cơ sở pháp lý.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ban QLDA biết và thực hiện bảo đảm theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở NN-PTNT;
- Lưu VT, KTN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC *Phạm Văn Nghiệm*



Phạm Văn Nghiệm